



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- นายหลี่ เจียง ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีน

๒. สหราชอาณาจักร

- สหราชอาณาจักรกำหนดให้ความสัมพันธ์กับประเทศในอินโด-แปซิฟิกเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศ

๑. นายหลี่ เฉียง ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีน

สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เลือกนายหลี่ เฉียง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหมายเลข ๒ ของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีน โดยการคัดเลือกครั้งนี้มีขึ้นในที่ประชุมเต็มคณะเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำของจีนเป็นสมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นผู้เสนอชื่อนายหลี่ เฉียงให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติของจีนรวมทั้ง ๒,๙๓๖ คน ลงคะแนนเสียงสนับสนุนนายหลี่ เฉียง โดยมี ๓ คน ออกเสียงคัดค้าน ขณะที่อีก ๘ คน งดออกเสียง

นายหลี่ เฉียง วัย ๖๓ ปี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคนใกล้ชิดและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายสี จิ้นผิง ในขณะที่นายสี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง

นอกจากนี้ เมื่อครั้งที่นายหลี่ เฉียง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่ยงไฮ้ เขาได้เคยเชิญชวนให้บริษัทเทสลา ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ มาสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในนครเซี่ยงไฮ้

นายหลี่ เฉียง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการการเมืองของพรรค ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

การคัดเลือกนายหลี่ เฉียง ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีน กำลังเป็นที่สนใจ เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะต้องดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมาก่อน แต่เขาได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้ นายหลี่ เฉียง มีกำหนดแถลงข่าวครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีจีน หลังปิดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230311_12/

๒. สหราชอาณาจักรกำหนดให้ความสัมพันธ์กับประเทศในอินโด-แปซิฟิกเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศ

สหราชอาณาจักรกล่าวว่าความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกถือเป็น "เสาหลักถาวร" ของนโยบายต่างประเทศ โดยต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมในภูมิภาค

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการมีบทบาทเบื้องหลังของจีนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทบทวนนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของประเทศ

รายงานระบุว่า "จีนภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กำหนดยุคสมัยและสร้างความท้าทายเชิงระบบซึ่งมีผลต่อนโยบายรัฐบาลและชีวิตประจำวันของคนในสหราชอาณาจักร" โดยระบุว่าสหราชอาณาจักรจะปกป้องความมั่นคงด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนและพันธมิตร

ในปี ๒๕๖๔ สหราชอาณาจักรส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ประจำการในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยกองเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ได้ทำการซ้อมรบร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสตกลงกันในการประชุมผู้นำเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อรักษาสถานะของตนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยทำงานร่วมกันเพื่อส่งกองกำลังผสมและเรือบรรทุกเครื่องบินไปยังภูมิภาค

รายงานยังเน้นไปที่การเป็นพันธมิตร "AUKUS" ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือไตรภาคีที่อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียดำเนินการร่วมกัน รายงานระบุว่าความร่วมมือของ AUKUS จะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอังกฤษ

สหราชอาณาจักรคาดว่าจะจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้ออสเตรเลีย โดยทั้งสองประเทศวางแผนที่จะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ควอนตัม ปัญญาประดิษฐ์ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์

สหราชอาณาจักรพยายามกระชับความสัมพันธ์กับประเทศนอกสหภาพยุโรปตั้งแต่ก่อนที่จะออกจากสหภาพยุโรปในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "Global Britain"

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230314_05/

นางณัฐสุนัน สมสมาน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖